

วันที่ 26 ธันวาคม 2562

เรื่อง การจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 1 บริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท เจ.อี. โซลาร์ ลพบุรี จำกัด (“JE Solar”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 145,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 99.99 ให้กับ นายชัชรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ JE Solar สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่เกิดรายการ	:	19 กันยายน 2562
ผู้ขาย	:	บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ	:	นายชัชรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่าย	:	145,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99
ราคาซื้อขาย	:	100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ นายชัชรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทย่อยดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสม การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวออกไปจะทำให้บริษัทลดภาระการจัดการดูแล โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของบริษัทย่อยอีก และ ยังเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าการชำระบัญชีเลิกกิจการ นอกจากนี้ บริษัท ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว ดังนั้น การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด
อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ใน	:	ไม่มี
JE Solar ภายหลังจากการจำหน่ายหุ้น	:	

- ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน : นายชัยรัตน์ ตรงต่อศักดิ์ ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ GREEN
- ขนาดของรายการ : เมื่อคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรณีจำหน่ายเงินลงทุนจนทำให้สถานการณ์เป็น บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้คำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยรวมเงินให้กู้ยืม ภาระค่าประกันและภาระผูกพันอื่น ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุน เกินกว่าร้อยละ 10 และ เป็นการสิ้นสุดสถานการณ์เป็นบริษัทย่อย บริษัทจึงมีหน้าที่รายงานสารสนเทศดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)